

**รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2553**

การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด กำหนด
รายละเอียดประกอบการสอบ และการขอรับใบอนุญาต ดังนี้

ตารางสอบ

วันที่สอบ	เวลาสอบ	รหัสและ วิชาสอบ	คะแนน
7 สิงหาคม 2553	09.00 - 12.00 น.	02 วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด	100
7 สิงหาคม 2553	13.30 - 15.30 น.	01 วิชากฎหมาย จรรยาบรรณและการบริหารงาน	100
8 สิงหาคม 2553	09.00 - 12.00 น.	03 วิชากายภาพบำบัดในโรคและภาวะต่างๆ	100

วิธีการสอบ

การสอบจะใช้วิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย

สนามสอบ

สนามสอบ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร
ห้อง 607 และห้อง 610 อาคารอุไรรัตน์

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

ผู้มีสิทธิ์สอบโปรดถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และดูแผนผังที่นั่งสอบ ณ สนามสอบ
2. ไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ ผู้ที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่เริ่มดำเนินการสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ ผู้ที่มาสายแต่ไม่เกิน 30 นาที จะไม่ต่อเวลาการทำข้อสอบให้
3. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้กรรมการควบคุมการสอบ ตรวจสอบความถูกต้องจึงมีสิทธิ์เข้าสอบ
4. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ นำเครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสื่อสาร ส่งสัญญาณ ที่สื่อให้เห็นว่าอาจมีการทุจริตได้ เข้าในห้องสอบ กรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต้องปิดเครื่อง และวางบนโต๊ะให้กรรมการควบคุมการสอบสามารถสังเกตเห็นได้โดยสะดวก
5. ผู้เข้าสอบต้องถือปฏิบัติตามที่กรรมการควบคุมการสอบกำหนด เช่น กำหนดที่นั่งสอบ การอนุญาตให้ออกจากห้องสอบ และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของอำนาจหน้าที่ที่สภากายภาพบำบัดได้มอบหมายไว้

/6.ผู้เข้าสอบ...

6. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์การสอบไปเอง คือ ดินสอดำ 2B หรือ BB ในการระบายคำตอบ รหัสวิชา และรหัสประจำตัวผู้สอบให้ถูกต้อง โดยระบายให้คำเต็มวง ไม่ควรใช้ดินสอดำเบอร์สูงหรือต่ำกว่านั้น ควรเตรียมยางลบดินสอ และปากกาถูกลิ้น เพื่อเขียนชื่อ-สกุล และลงนามในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ

การประกาศผลสอบ

สภากายภาพบำบัดจะประกาศผลสอบในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เฉพาะผู้ที่ส่งหลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกสภากายภาพบำบัดและการสมัครสอบขึ้นทะเบียน ครบถ้วนและถูกต้องทุกรายการ เท่านั้น โดยประกาศทางเว็บไซต์สภากายภาพบำบัด <http://www.pt.or.th/>

ทั้งนี้ กำหนดการวันประกาศผลสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม (ผู้สมัครสอบโปรดโทรสอบถามเจ้าหน้าที่สภากายภาพบำบัดได้ที่ 0-2141-4281)

ผู้ที่สอบผ่านทั้ง 3 วิชา ให้ตรวจสอบรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กายภาพบำบัด จากเว็บไซต์สภากายภาพบำบัด <http://www.pt.or.th/> รายละเอียดอื่นๆ สามารถตรวจสอบจากข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2549 ได้ทางเว็บไซต์สภากายภาพบำบัด

Chor C

(นายประวิตร เจนวรรณะกุล)

เลขาธิการสภากายภาพบำบัด